

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 - 27 มกราคม 2568 โดยให้ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โพลาริส แคปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2560 ถึงงบการเงินประจำปี 2563) และบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อ 7 (6) (ข) และข้อ 7 (14) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ POLAR เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่ 17 – 27 มกราคม 2568 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. ให้หลักทรัพย์ POLAR ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. **ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)** ของหลักทรัพย์ POLAR ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 17 มกราคม 2568)^{1/}
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ POLAR มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ POLAR จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการชว่ยอำนวยการ เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทได้ตาม Link ในตารางด้านล่าง

สรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายก่อนมีผลเป็นการเพิกถอน

ชื่อย่อ	งบการเงินที่นำเสนอ					แบบ 56-1 One Report ปีล่าสุด	Link ข้อมูลบริษัท
	งปปี 2564	งปปี 2565	งปปี 2566	งป Q3/2567	ความเห็นผู้สอบบัญชี (งบการเงินล่าสุดที่นำเสนอ)		
POLAR	✓	✓	✓	✓	ไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต	2566	Click

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ POLAR แล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของบริษัทดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.sec.or.th

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมจากสารสนเทศที่เผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลข้างต้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง

วันที่ 8 มกราคม 2568

^{1/} หากในวันที่ 17 มกราคม 2568 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POLAR ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POLAR แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ POLAR จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนด Dynamic Price Band ไปจนกว่า Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ